

Số: 42 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 28/04/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện một số nội dung sau:

Công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động phương án chi trả tiền lương ngưng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định; tập trung công tác tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động hiểu rõ để phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng; giám sát việc thực hiện nội dung trên và kịp thời thông tin cho đoàn viên, người lao động biết để an tâm lao động.

Tổ chức thăm, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Lập danh sách đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi và đoàn viên công đoàn có vợ, chồng hoặc con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo... gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày **06/5/2020** để tổng hợp trình Liên đoàn Lao động tỉnh có chính sách hỗ trợ.

Hồ sơ gồm có:

+ Danh sách NLĐ là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (*mẫu kèm theo, do CĐCS lập*) và có một trong các giấy tờ chứng minh đối tượng sau:

Chứng minh kèm theo các đối tượng

- + Nữ đoàn viên mang thai: Bản photo sổ Theo dõi khám thai định kỳ;
- + Nữ đoàn viên nuôi con nhỏ dưới 12 tháng: Bản sao khai sinh của bé;
- + Đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bản photo biên bản giám định trường hợp bị tai nạn; giấy khám bệnh hoặc giấy ra viện trường hợp điều trị mắc bệnh nghề nghiệp;

+ Đoàn viên công đoàn (vợ hoặc chồng, con) mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc điều trị ngoại trú tại nhà: Bản photo ý chứng cho lần khám, chữa bệnh gần nhất.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện đầy đủ để quyền lợi của đoàn viên được đảm bảo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



